

๑.๑๗

“บักป้อม” ระบุไปเพื่อเปิดประเด็นการเมือง

ก่อนหน้านี้ที่กระทรวงกลาโหม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม กล่าวถึงกรณีนายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธาน นปช. และนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ เลขานุการ นปช. นัดหมาย จะเดินทางไปอุทยานราชภักดิ์ ว่าอยากถามว่าสมควร หรือไม่ที่จะไปอุทยานราชภักดิ์ ขณะนี้กระทรวง กลาโหมตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริง เรื่องนี้ควรจบได้แล้วเพราะคณะกรรมการจะตรวจสอบ เจาะจงไปที่ตัวบุคคล เมื่อผลสอบสวนออกมาจะได้ ทราบรายละเอียด ต้องให้เวลาคณะกรรมการทำ งานก่อน หากนายจตุพรและนายณัฐวุฒิ ไปอุทยาน ราชภักดิ์จะกลายเป็นประเด็นการเมืองอย่ามาบอกว่า ไปเพื่อตรวจสอบเรื่องคอร์รัปชัน เพราะมันไม่ใช่ จะไปเพื่ออะไร ถ้าจะไปก็เพื่อเปิดประเด็นการเมือง บอกแล้วว่าทหารไม่ได้เล่นการเมืองทุกอย่างผิดก็ผิด ถูกก็ถูกว่าไปตามนั้น บอกตรงๆว่าไม่ควรไป ส่วนจะ ถูกเจ้าหน้าที่ทหารสกัดหรือไม่ั้น ไม่ทราบ เชื่อว่า อีกสักพักก็คงคิดได้ เพราะ โต้ๆกันแล้ว

★ ข้ำทหารไม่เล่นการเมือง

เมื่อถามว่าได้หารือกับนายกรัฐมนตรีและ หัวหน้า กสท.มีความหนักใจหรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่ ในส่วนของตนไม่หนักใจ เพราะทุกคนก็ โต้และมีอายุมากขึ้นแล้ว บอกหลายครั้งแล้วว่าทหาร ไม่เล่นการเมือง รวมถึงตนด้วยเราทำงานทุกอย่าง ตรงไปตรงมา ไม่อยากให้ไปเกี่ยวข้องกับโยงเป็น เรื่องต่างๆ ที่ตั้งข้อสงสัยกันว่าการก่อสร้างอุทยาน ราชภักดิ์มีการทุจริตหรือไม่ก็กำลังตรวจสอบกันอยู่ หากมีคอนหาผิดจริงเดี๋ยวก็หาเจอ ในส่วนของคณะ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สนออำนวยความสะดวกให้ทุกอย่างยืนยันว่ากองทัพแบก เจ้าหน้าที่ดำเนินการด้วยความโปร่งใส

★ เชื่อ “บักโค้ง” มีวุฒิภาวะ

ส่วนกระแสกดดันให้ พล.อ.อุดมเดช สืตบุตร รมช.กลาโหม ลาออกคิดว่าเขาก็ต้องคิดเอง ส่วน ลาออกแล้วจะมีข้อดีหรือข้อเสียอย่างไรยังไม่ได้คิดว่า เรื่องนี้จะเป็นอย่างไรต่อไป ที่ผ่านมายังไม่ได้คุยกับ พล.อ.อุดมเดช คุยเรื่องงานกันมากกว่า “ผมมองว่า พล.อ.อุดมเดช มีวุฒิภาวะมาก เป็นถึงอดีต ผบ.ทบ. ท่านลงคิดของท่านอยู่ว่าจะทำอะไร ผมคงไม่ ต้องไปบอกท่านว่าต้องคิดแบบนี้หรือแบบนี้เพราะ ไม่ใช่เด็ก อยากรู้อะไรก็ตาม คงไม่มีสัญญาณจากผู้ใหญ่ บอกให้ท่านดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพราะผม ก็เป็นผู้ใหญ่ ยืนยันว่าเรื่องอุทยานราชภักดิ์ไม่ใช่ จุดอ่อนของรัฐบาล เพราะเรามีการตั้งคณะกรรมการ ขึ้นมาตรวจสอบเรื่องทุจริตแล้ว” พล.อ.ประวิตรกล่าว